

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๒๘๒ / ๕๐๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ถนนนิवास อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มาเป็นกำหนดการเดิม คือ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการกำหนดวันเลือกตั้งออกไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ GAT/PAT ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร ๐๔๔-๖๐๑-๖๘๖



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ  
วิชาความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  
หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสถาบัน  
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับกำหนดการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป  
และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากวันที่  
๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มาเป็นกำหนดการเดิม คือ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้  
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีกำหนดวันเลือกตั้งออกไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัดที่สมัครเข้าสอบมีความพร้อมและมีเวลาเพิ่มขึ้น  
ในการทบทวนความรู้ในวิชาที่ต้องเข้าสอบอย่างเต็มที่ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  
เต็มหลักสูตร ไม่ต้องเพิ่มเวลาสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือนอกเวลาเรียน ซึ่งส่งผลดีทำให้นักเรียน  
มีความสุข มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ และไม่เคร่งเครียดกับการสอบ  
จนเกินไป กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฯ ทุกแห่ง ทุกสังกัด จัดการ  
เรียนการสอนตามปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ  
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพีระ รัตนวิจิตร)  
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ